

คูดวงออนไลน์

(15 กันยายน 2561)

โดย ชรรมาธิปติ

เมื่อดวงชะตาร้าย เราก็ก่อนกับดวงชะตาชะเลย

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณ อรรถพิพัทธ์ เกิดวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 เวลา 10.26 น. ปทุมธานี เพศหญิง

คุณอรรถพิพัทธ์ เป็นอีกท่านหนึ่งที่ผมเคยพยากรณ์ให้มาก่อนเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 คือปีนี้เอง พักนี้ผมได้รับจดหมายถามเรื่องดวงชะตาจากแฟนเก่าของคุณนี่มากเป็นพิเศษ ก็เหมือนได้เจอเพื่อนเก่า ได้ถามสารทุกข์ สุกดิบกันไปด้วยในตัว

คำถามแรก หนูกำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าคะ ขณะที่ยากเข้าคือ บริหาร กับ ศิลปะศาสตร์เอกญี่ปุ่น อยากถามว่า ตามดวงหนูแล้ว ไปทางไหนถึงจะดีตามดวงชะตาคะ

ในช่วงวัยรุ่นแบบนี้ เป็นช่วงที่กำลังค้นหาว่า จะดำเนินชีวิตในแนวทางไหนดี หากค้นหาตัวตนของตัวเองพบ และสามารถดำเนินชีวิตตามแนวหน้าของตนเอง ก็ถือว่าโชคดี แต่หากเดินไปในแนวทางที่ไม่ชอบ แต่ต้องฝืนทำไปตลอดชีวิต ก็อาจจะเสียเวลา และอาจต้องทนเดินไปในแนวทางที่ไม่ชอบ หรือต้องฝืนใจทำไปทั้งชีวิต ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้า

ผมอ่านคำถามของคุณแล้วก็รู้สึกแปลกใจ เพราะทางเลือก 2 แนวทางของคุณ มันต่างกันคนละขั้ววิชาทีเดียว ระหว่างวิชาบริหารซึ่งเรียกกันเต็มๆว่า วิชาบริหารธุรกิจ กับ วิชาศิลปะศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น

วิชาบริหารอาจจะต้องใช้วิชาคำนวณ และ แนวคิดการตลาดมากอยู่ ในขณะที่วิชาภาษา ต้องใช้ ความจำ และ ความชำนาญในการใช้ภาษาอย่างเดียว

คุณอาจจะกำลังสับสน คิดไม่ถูกว่าจะไปทางไหนดี

ประเทศไทยที่มีปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะ มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คนเรียนในวิชาที่มหาวิทยาลัยมีกำไรมากๆ แต่จ้างใครก็ได้มาสอนซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์พิเศษ มาสอนเป็นรายชั่วโมง หักลบกลบหนี้กับค่าเรียนของนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยก็มีกำไร นักศึกษาเรียนง่าย จบง่าย

แต่หางานทำลำบาก เพราะไม่มีใครจะให้ทำงานบริหารธุรกิจ สุดท้ายก็ลงเอยต้องทำงานที่ตัวเองไม่ได้เรียนมา ต้องทำงานอะไรก็ได้ที่บริษัทสั่งให้ทำ เราจึงมีบัณฑิตวิชาบริหารมาเตะฝุ่นกันทั่วประเทศ ในขณะที่ วิชาชีพที่ต้องการในตลาดกลับไม่มีคนเรียน

ด้วยเหตุผลทางวิชาโหราศาสตร์ ผมขอแนะนำให้คุณเรียนทางภาษาศาสตร์ อย่าไปฟังคนอื่นที่บอกให้เรียนทางบริหารนะครับ

ถ้าคุณย้อนกลับไปอ่านที่ผมพยากรณ์ก็จะพบว่า ผมได้แนะนำแนวทางเหล่านี้ไปแล้วตั้งแต่วันนั้นว่า

“คุณเหมาะที่จะทำงานในด้านการจัดเขียนบทความ หรือ นวนิยายที่ต้องใช้จินตนาการมากๆ งานสอนหนังสือ งานทนายความ งานกฎหมาย งานเลขานุการ งานล่าม งานแปลเอกสาร งานที่ต้องติดต่อกับต่างชาติ ต่างประเทศ”

ลองพิจารณาดูนะครับ

คำถามที่สอง ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะมีอุปสรรคอะไรไหมคะ

อุปสรรคของชีวิตของคุณนั้น มันมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิด และฝังอยู่ในดวงชะตาซึ่งคุณก็อยู่กับมันมาจนชินในระดับหนึ่งแล้ว

แต่เนื่องจากดวงชะตาที่นับจากวันเกิดของปี 2561 เปรียบเทียบกับของปี พ.ศ.2562 แล้ว ก็เห็นว่าไม่สู้จะแตกต่างอะไรกันมากนัก เพราะเป็นไปตามที่ผมเคยพยากรณ์ให้คุณไปในครั้งที่แล้วว่า ดวงของคุณเป็นดวงชะตาแบบตุ๊กตาล้มลุก พอมีโชคดีเข้ามา ก็มักจะเจอเรื่องร้ายตามมา

หรือในทางตรงกันข้ามก็คือ เมื่อเจอเรื่องเหนื่อยๆ เรื่องยากลำบากมากๆ หรือ หลังจากเจอโชคร้ายแล้ว โชคดีก็จะตามมา

หากเราจะลองเล่นกันดวงชะตาในแนวทางแบบวิทยาศาสตร์ ผมก็ขอแนะนำให้คุณพยายามดูหนังสือ ฝึกฝนวิชาความรู้ที่ต้องใช้ในการสอบในหนักที่สุด ให้เหนื่อยที่สุด ให้ลำบากที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับดวงชะตา หลังจากนั้น ผมคิดว่าความสำเร็จในการสอบเข้าก็จะเป็นของคุณนะครับ

คำถามสุดท้าย ขอความกรุณาอาจารย์แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเรียน การดำเนินชีวิตให้ด้วยนะคะ

เรื่องการเรียนของคุณ ก็ขอแนะนำอย่างที่ผมแนะนำในย่อหน้าที่แล้วนะครับ เพราะชีวิตคุณค่อนข้างจะหักเหมาก เดี่ยวดีเดี๋ยวร้าย แต่คุณก็สามารถอยู่กับมันได้ ด้วยการปรับวิถีชีวิตตามที่ผมแนะนำไป

ดังนั้น แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ผมพอจะแนะนำได้ก็คือ อย่างประมาทเดินเล่อในการใช้ชีวิต ไม่ประมาทในการใช้จ่าย ฟังระวังไว้เสมอว่า จะต้องมีทุนทรัพย์สำรองไว้เสมอไว้เพื่อช่วงเวลาแห่งความยุ่งยาก

หากทำแบบนี้ ก็น่าจะสามารทก้าวพ้นดวงชะตาที่ต้องต่อสู้นักๆแบบนี้ไปได้ครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ อรรถพิพัทธ์ ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipti@gmail.com หรือ โทร 088 578 6666 แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของคุณ ลุง กทม ครับ

ท่านที่สนใจจะย้อนไปอ่านคอลัมน์ “ดูดวงออนไลน์” ที่อัปโหลดเมื่อหลายปี หรือ หลายเดือนที่แล้ว สามารถตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.whiteelephanttravel.co.th แล้วไปที่ Blog และ “ดูดวงออนไลน์” ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

